

Số: **102** /BCT-KHCNHà Nội, ngày **09** tháng 01 năm 2023

V/v quy định về sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Luyện kim & Khai khoáng Việt Đức

Bộ Công Thương nhận được công văn số 32/2022/CV-Việt Đức ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Luyện kim & Khai khoáng Việt Đức về việc đề nghị giải đáp thắc mắc đối với quy định về sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Quý Công ty, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, hiện nay Bộ Công Thương giao các đơn vị: Cục Công nghiệp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước đối với lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản (trừ dầu khí, than, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); Vụ Dầu khí và Than thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực công nghiệp dầu khí và công nghiệp than.

2. Ngày 02 tháng 10 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên, trong đó có quy định về “sản phẩm tài nguyên” và “sản phẩm công nghiệp”; đồng thời quy định *“việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền”*.

Do đó, đề nghị Quý Công ty làm rõ lĩnh vực hoạt động kinh doanh, khai thác và chế biến khoáng sản, đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC để chuẩn bị đầy đủ các thông tin, tài liệu minh chứng và gửi cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn theo quy định.

Bộ Công Thương trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN, NguyenLD

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Đào Trọng Cường